

NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Thái Bình bứt phá

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là cơ sở, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.



Thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn huyện Thái Thụy sau khi người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII và các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; trong đó, đã cụ thể hóa thành các quy định, đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ sát hợp với điều kiện của tỉnh; xác định các nội dung cần tập trung thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ nhằm tháo gỡ các rào cản, giải quyết các điểm nghẽn, chuẩn bị các điều kiện vật chất để bứt phá. Tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện một số nghị quyết quan trọng, nhiều chủ trương về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, khơi thông các nguồn lực và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình, bước đi phù hợp, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bảo đảm đúng định hướng của Trung ương và phát



Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình thường xuyên đổi mới công nghệ sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Để tạo đà bứt phá, song song với việc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh còn tổ chức các cuộc làm việc với các đoàn công tác, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư; tổ chức thành công đoàn công tác xúc tiến đầu tư của

tỉnh tại các nước. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Do đó, Thái Bình luôn nằm trong top đầu các tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trong cả nước. Ngoài ra, tỉnh còn thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND

tỉnh làm tổ trưởng; 3 tổ công tác chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn tại, vướng mắc do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; tổ chức đoàn công tác của tỉnh làm việc với 5 huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Tạo sự bứt phá mạnh mẽ

Càng trong khó khăn, cấp ủy, chính quyền tỉnh càng thể hiện tinh thần đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo,

chỉ đạo, thay đổi tư duy, có những cách làm mới, bài bản, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo bước phát triển ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế liên tục đạt mức tăng trưởng khả, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế không ngừng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước đạt 8,56%; quy mô nền kinh tế năm 2023 ước đạt 68.358 tỷ đồng, gấp 1,3 lần năm 2020. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong GRDP tăng từ 72,5% năm 2020 lên 79% năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,4 triệu đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 ước đạt 60.000 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2020, tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 dự kiến 7,1%/năm; lũy kế 3 năm 2021 - 2023 ước 168,1 nghìn tỷ đồng, đạt 50% so với GRDP. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả cao. Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, toàn tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 274 dự án với tổng vốn đăng ký 57.149,4 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 1 tỷ USD (cao hơn tổng vốn FDI từ năm 2020 trở về trước). Đến nay, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều đột phá, có tư duy, tầm nhìn chiến lược, mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh trong tương lai.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thái Bình là tỉnh tiên phong trong cả nước triển khai phong trào "Sổ tay đảng viên điện tử". Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều đề án góp

Ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà



Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện có sự đổi mới đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả cao với nhiều cách làm mới, sáng tạo; lãnh đạo huyện sâu sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại cơ sở; khi phát sinh những vướng mắc kịp thời tháo gỡ ngay từ cơ sở. Việc xây dựng, ban hành các nghị quyết có nhiều đổi mới trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; khi ban hành đều gắn liền với các cơ chế trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Sau nửa nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ước đạt 10,93%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 56 triệu đồng/năm. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Sự thống nhất về nhận thức, hành động và tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.

Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình



Nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, các tổ chức trong doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ, có chiến lược chỉ đạo, điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động, đào tạo, nâng cấp hệ thống quản lý, điều hành sản xuất, chú trọng đáp ứng nhu cầu của khách hàng để giữ đơn hàng. Năm 2021, doanh thu của Công ty đạt 3.250 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 293 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu của Công ty đạt 4.561 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 303 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, mặc dù rất khó khăn nhưng Công ty vẫn bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động (bình quân đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng).

Ông Nguyễn Viết Đợi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ)



Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã Quỳnh Giao đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các mục tiêu đề ra đều cơ bản hoàn thành. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 10,2%; thu nhập bình quân đạt 56,5 triệu đồng/người/năm. Xã hoàn thành việc dựng nông thôn mới nâng cao, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tháng 7/2022. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện. Đảng bộ xã 3 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong những năm tới, dự báo tình hình chung tiếp tục có những khó khăn, đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các

ngành và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tất cả cùng quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Thái Bình phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

ĐÀO QUYN

Đầu tư cơ sở vật chất y tế - đòn bẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, các đơn vị y tế trong tỉnh đã tập trung cải tạo, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh, tạo đòn bẩy trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Nhiệm vụ từ những công trình mới

Sau hơn 1 năm xây dựng, tháng 9/2022, khu nhà kỹ thuật 5 tầng của Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư chính thức đi vào hoạt động. Một khu nhà mới khang trang, sạch đẹp, to điểm thêm không gian, mang đến diện mạo mới cho Bệnh viện. Bà Hoàng Thị Ngọc (Vũ Thư) chia sẻ: Vào khu nhà mới tôi cảm thấy rất thoải mái. Từ khu vực đón tiếp, chờ khám đến các khoa, phòng đều rất sạch sẽ. Ngoài nhân viên y tế, người bệnh cũng được trực tiếp tham hưởng điều kiện cơ sở vật chất ngày càng nâng

tôi rất hài lòng, thêm tin tưởng vào sự phục vụ của Bệnh viện. Mong Bệnh viện có thêm nhiều khu nhà mới để người bệnh đến khám, điều trị vẫn cảm thấy như ở nhà. Ông Đỗ Văn Lương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư chia sẻ: Tại khu nhà kỹ thuật, chúng tôi bố trí thực hiện các dịch vụ như chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, chụp CT và thực hiện xét nghiệm sinh hóa. Tầng 4 là khu phẫu thuật và tầng 5 là khoa được. Thời gian tới, dự kiến Bệnh viện sẽ triển khai hoạt động chạy thận nhân tạo.

Khi có khu nhà kỹ thuật, các khu nhà khác được bố trí, sắp xếp lại. Nhờ đó, khu vực điều trị nội trú được mở rộng thêm. Cụ thể, tầng 3 của khu nhà A1 trước đây bố trí khoa được thì nay điều trị nội trú cho 3 chuyên khoa với 20 giường bệnh. Tầng 1, tầng 2 khu hành chính cũ bố trí đơn nguyên điều trị các bệnh lý tim mạch và nội tiết thuộc khoa nội tổng hợp; phòng tập vận động và thêm buồng điều trị nội trú cho khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng với 54

giường bệnh... Các bàn khám tại khoa khám bệnh, bộ phận hỗ trợ, khu vực lấy xét nghiệm tại chỗ cho người bệnh đi tháo đường được bố trí lại tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh đến khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện sửa chữa lại khu vực nhà vệ sinh; cải tạo, nâng cấp hệ thống sân vườn giữa các khối nhà và hệ thống thoát nước, không có tình trạng lụt khi mưa lớn xảy ra.

Tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải, cán bộ, nhân viên cũng phấn khởi bởi nhà 2 tầng với diện tích xây dựng 700m² đang dần hoàn thiện, dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm cho biết: Cơ sở vật chất xuống cấp nên chúng tôi gặp khó khăn khi triển khai các chương trình tiêm chủng, khám các dịch vụ chuyên khoa, không bảo đảm về vô khuẩn. Dự kiến cuối năm 2023 khu nhà mới 9 phòng được hoàn thiện, Trung tâm sẽ có thêm đơn nguyên khám và điều trị đa phòng. Việc

có thêm cơ sở vật chất sẽ giúp Trung tâm thực hiện tốt hơn công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ người bệnh tốt hơn

Những năm qua, Thái Bình quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế. Nhờ đó, nhiều đơn vị y tế đã được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất. Ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp để bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án thuộc lĩnh vực y tế, nhất là các công trình trọng điểm như tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Phổi Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực... Việc đầu tư cải tạo, xây dựng khu nhà điều trị, các khoa, phòng, khu vực ngồi chờ khám bệnh, nhà xe, nhà vệ sinh, công trình

xử lý nước thải đã góp phần tăng sự hài lòng của người dân khi đến khám chữa bệnh. Do đó, số lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tăng, riêng các bệnh viện tuyến huyện trung bình mỗi năm khám, điều trị nội trú cho trên 10.000 lượt người; tỷ lệ chuyển tuyến giảm; nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trước đây chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến tỉnh như mổ kết hợp xương đùi, mổ nội soi... thì nay đã được thực hiện ở tuyến huyện.

Cùng với các bệnh viện tuyến huyện, tại một số xã, trạm y tế cũng được nâng cấp, xây mới. Từ sự đầu tư xây dựng tại các đơn vị y tế bằng nhiều nguồn đã phần nào giải quyết khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất song tại một số bệnh viện tuyến tỉnh có khu nhà đã xuống cấp, khó cải tạo để tạo sự đồng bộ, bảo đảm triển khai những kỹ thuật mới, chuyên sâu. Tại một số đơn vị y tế tuyến huyện, khu điều trị, hệ thống xử lý rác thải, nước thải

vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc đã xuống cấp. Ở tuyến xã, cơ sở vật chất của một số trạm đã xuống cấp, có trạm còn thiếu phòng, một phòng phải thực hiện nhiều chức năng... Nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao, tại các cơ sở y tế trong tỉnh nhiều hạng mục đã được quan tâm đầu tư song vẫn còn những công trình y tế cần được nâng cấp để phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh.

HOÀNG LANG



Bệnh viện Phổi Thái Bình với khu nhà được xây dựng khang trang, sạch đẹp.